

Yên Thế, ngày 05 tháng 7 năm 2017

Số: 115/TB-MT

## THÔNG BÁO

**Kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện**  
(Thông báo tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật MTTQ Việt Nam ngày 09/6/2015 và Quy chế phối hợp số 31/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 02/03/2017 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế thông báo kết quả Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI như sau:

### I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Sáu tháng đầu năm 2017, các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của dân tộc. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền; phấn khởi trước những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của huyện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được cải thiện trên nhiều mặt; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn băn khoăn về vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; giá cả một số nông sản phẩm xuống thấp, việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

### II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

#### 1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2017; xây dựng chương trình phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và mở chuyên mục "Đại đoàn kết toàn dân tộc" trên sóng phát thanh của Đài để tuyên truyền các hoạt động, các gương điển hình của MTTQ các cấp toàn huyện. Phối hợp tuyên truyền Pháp luật về đất đai, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế... trên hệ thống loa đài, qua đài truyền thanh của huyện được 360 buổi. Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chuyên môn tổ chức

28 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (trong đó có 04 buổi trợ giúp pháp lý) có 2.400 người tham gia, trực tiếp trợ giúp pháp lý cho 36 người; phối hợp tổ chức 260 buổi tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người...có 9.350 lượt người tham dự; phối hợp cảm hóa giáo dục tại cộng đồng 13 đối tượng gây rối trật tự, giúp đỡ được 27 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

## **2. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

### **2.1. Công tác giám sát**

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn giám sát việc thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực chi thường xuyên năm 2016, 2017 của UBND các xã, thị trấn trực tiếp giám sát tại 6 xã, thị trấn (*Xuân Lương, Canh Nậu, An Thượng, Tân Sỏi, TT Bồ Hạ, Hồng Kỳ*), giám sát bằng văn bản 15 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Ủy ban MTTQ huyện đã tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai, thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động và quy chế làm việc của chính quyền, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn; tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về triển khai, tổ chức thực hiện Luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2016.

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành giám sát trực tiếp việc thi hành Luật hình sự đối với các đối tượng bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo tại các xã Đồng Tiến, Tam Tiến, Bồ Hạ và TT Bồ Hạ.

- 21/21 xã, thị trấn đã xây dựng được kế hoạch giám sát, góp ý, phản biện xã hội năm 2017 và lựa chọn nội dung giám sát phù hợp. Thường trực Ủy ban MTTQ 09/21 xã, thị trấn đã tiến hành giám sát theo Kế hoạch đề ra (*còn 12/21 xã, thị trấn theo kế hoạch giám sát thực hiện thời gian vào quý III/2017*). Kết quả 6 tháng đầu năm đã tổ chức giám sát được 46 buổi với 9 nội dung giám sát như: Giám sát việc thực hiện thu, chi, quản lý sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; chế độ, chính sách liên quan đến khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện quy chế dân chủ; việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ...

### **2.2. Công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức 02 Hội nghị góp ý, phản biện vào dự thảo Đề án sáp nhập thị trấn Bồ Hạ và xã Bồ Hạ thành một đơn vị hành chính cấp xã (*thị trấn Bồ Hạ*), có 217 người tham gia và có 17 ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án; gửi dự thảo Đề án bằng văn bản đến 02 Ban tư vấn và 25 Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện am hiểu về lĩnh vực này để góp ý, phản biện vào Đề án.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham gia góp ý 05 dự thảo đề án, kế hoạch cấp huyện; Thường trực ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiến hành góp ý vào 47 dự thảo đề án, kế hoạch của UBND xã, thị trấn về xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình sản xuất, về phát triển đô thị, về bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... và các dự thảo văn bản khác có liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của các xã, thị trấn; đã có 65 lượt ý kiến góp ý vào 96 nội dung của các dự thảo văn bản.

Phối hợp với Thường trực UBND huyện tổ chức 02 Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chủ tịch UBND huyện với nhân dân tại xã Canh Nậu về giải quyết việc giải phóng mặt bằng xây dựng hồ sông Sỏi; tại thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ về xây dựng thôn điểm nông thôn mới của huyện; Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND tổ chức 08 Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa chủ tịch UBND xã, thị trấn với nhân dân về vấn đề đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản... Tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã có 1.180 người tham gia, có 102 ý kiến của nhân dân, Chủ tịch UBND huyện và các xã, thị trấn đã trao đổi, trả lời, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu để thực hiện đúng quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

### **3. Kết quả tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng**

#### **3.1. Công tác thanh tra nhân dân**

Ban Thanh tra nhân dân 21/21 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, mỗi Ban lựa chọn tổ chức giám sát ít nhất 03 chuyên đề. Ban Thanh tra nhân dân của các xã, thị trấn trên toàn huyện đã giám sát được 32 cuộc chuyên đề với 186 buổi trên các lĩnh vực: Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình; giám sát thu, chi các loại quỹ, lệ phí; giám sát quản lý xây dựng và sử dụng đất đai .... Ngoài ra Ban thanh tra nhân dân còn tiến hành tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND, việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý, các chế độ chính sách; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thu, chi quỹ vận động đối ứng của nhân dân ...Qua giám sát đã có 45 kiến nghị, đề nghị HĐND, UBND xã, thị trấn, các ngành chức năng trả lời, giải quyết và làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung giám sát.

#### **3.2. Giám sát đầu tư cộng đồng**

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát tổng số 36 công trình (trong đó có 21 công trình được lựa chọn để giám sát điểm) được đầu tư xây dựng trên địa bàn (có 01 công trình chuyển sang từ năm 2016). Cụ thể gồm: Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng; vốn ngân sách cấp xã, TT; vốn tài trợ trực tiếp cho xã, thị trấn là 26 công trình; dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu tư theo hình thức PPP là 10 công trình. Tổng số cuộc giám sát là 196, đã phát hiện và kiến nghị 26 ý kiến về thực hiện

các quy trình, nguyên vật liệu xây dựng, qua đó nhà thầu đã điều chỉnh theo đúng thiết kế, dự án, đảm bảo chất lượng cho công trình.

#### **4. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 02 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND tỉnh tại Đông Sơn và Tân Hiệp, 02 Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện tại Tam Hiệp và Đông Vương; đồng thời chỉ đạo Ủy ban MTTQ 21/21 xã, thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn, đã tổ chức 66 hội nghị tiếp xúc cử tri; về dự hội nghị tiếp xúc với cử tri có đại biểu Quốc hội, 05 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện, có 553 đại biểu HĐND xã, có 5.500 lượt cử tri; tại hội nghị có 780 ý kiến trao đổi giữa cử tri với đại biểu dân cử. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Ủy ban MTTQ tỉnh và lựa chọn nội dung kiến nghị tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện theo quy định.

#### **5. Phối hợp tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tiếp 164 lượt công dân, tiếp nhận 288 ý kiến kiến nghị của công dân. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tham gia tiếp 331 lượt công dân, tiếp nhận 678 ý kiến kiến nghị của công dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp 02 lượt công dân tại cơ quan thường trực; Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn tiếp nhận 09 lượt công dân tại cơ quan thường trực, đã trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền để công dân hiểu và thực hiện khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

#### **6. Tham gia thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua**

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm việc triển khai thực hiện mô hình khu dân cư tự quản điểm gắn với sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có 80 đại biểu dự hội nghị, có 06 ý kiến phát biểu tham luận. Tại Hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 08 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động và thực hiện tốt công tác tự quản tại khu dân cư. 6 tháng đầu năm 2017 toàn huyện tiếp tục phát huy hiệu quả của 21 khu dân cư tự quản điểm, thành lập mới 25 khu dân cư tự quản “Về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động nhân dân”, chỉ đạo các khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và tự quản về an ninh trật tự có giải pháp cụ thể để khắc phục nhưng hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 trên địa bàn toàn huyện. Phối hợp tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường Thế giới với chủ đề “*Sống hài hòa với thiên nhiên*” có 400 người tham gia, sau buổi lễ, tiến hành ra quân trồng cây xanh và vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám; 21/21 xã thị trấn và các khu dân cư ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đồng thời tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và 100 ngày cao điểm ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 của huyện tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế có 250 đại biểu tham gia là Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; trưởng các Ban vận động của các thôn, bản, tổ dân phố toàn huyện đạt kết quả tốt; xây dựng kế hoạch thành lập 02 đoàn kiểm tra việc thực hiện ở 12/21 xã, thị trấn và 106 thôn, bản, tổ dân phố, qua kiểm tra đã đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các Ban vận động có giải pháp cụ thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả số người có thẻ BHYT toàn huyện hiện là 90.263/100.926 người đạt tỷ lệ 89,4% dân số toàn huyện có thẻ BHYT, tăng 7,2% so với năm 2016.

- Phối hợp với Ban chỉ đạo “*Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” của huyện tổ chức 03 Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tại 03 cụm (*vùng cao, trung tâm và phía đông*) có 350 người tham gia. Qua Hội nghị nhằm hướng dẫn, chỉ đạo các khu dân cư, các xã, thị trấn tập trung cao khắc phục những tồn tại hạn chế, quan tâm đến thực hiện chỉ tiêu khó để thực hiện có hiệu quả và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng tư pháp, Phòng văn hóa TT và Ban chỉ đạo huyện đôn đốc các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tổ dân phố thực hiện các bước quy trình xây dựng quy ước, hương ước thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch. Đến nay đã có 06 hương ước được phê duyệt từ tháng 01/2017 và 206 hương ước đang được hoàn thiện đảm bảo tiến độ và dự kiến phê duyệt xong trước 30/7/2017.

### III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng; hình thức tuyên truyền chậm đổi mới, chưa phong phú, đa dạng; hoạt động của một số khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã còn hình thức, chất lượng giám sát chưa tốt. Hoạt động giám sát và phân biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Ủy ban MTTQ một số xã, thị trấn chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

còn lúng túng, số lượng cử tri tham gia hội nghị còn ít, chưa có giải pháp cụ thể, phù hợp để cả hệ thống chính trị, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia.

Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế của một số Ban vận động ở thôn, bản, tổ dân phố còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, còn nhiều thành viên Ban vận động chưa tích cực vào cuộc để vận động nhân dân tham gia.

#### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017**

1. Tiếp tục phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia chương trình bảo hiểm y tế toàn dân...

2. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; giám sát hoạt động đối với các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước và thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

3. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri chuyên đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo quy định.

4. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Quy chế phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân huyện và chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thuộc Huyện ủy, UBND huyện.

5. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở.

6. Có giải pháp cụ thể tham gia thực hiện tốt các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

#### **V. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP**

Qua việc theo dõi và nắm bắt các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ huyện xin kiến nghị một số nội dung sau:

1. Theo Thông 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và bộ Văn hóa thể thao du lịch quy định mức kinh phí cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư là 3.000.000 đồng/1 khu dân cư/1 năm, đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn là 5.000.000 đồng/1 khu dân cư/1 năm và đã được UBND huyện phân bổ dự toán đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay một số khu dân cư không thuộc thôn, bản đặc biệt khó khăn nhưng số dân đông, nguồn kinh phí cả năm là 3.000.000 đồng không đảm bảo cho các hoạt động. Đề nghị HĐND, UBND huyện xem xét phân bổ mức kinh phí 5.000.000 đồng /1 khu /1 năm cho các khu có số dân từ 6.000 người trở lên (*hỗ trợ thêm từ nguồn kinh phí của huyện là 2.000.000 đồng /1 khu / 1năm*).

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn chi hoạt động thường xuyên đảm bảo đúng dự toán đầu năm; quan tâm chi cho hoạt động truyền thanh đảm bảo theo dự toán, chi cho hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 5 triệu đồng/1 ban/1 năm đảm bảo theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, các nhân và tăng cường thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu kiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện.

4. Hiện nay một số khu dân cư điện yếu, đường điện xuống cấp, không đảm bảo an toàn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đề nghị Điện lực Yên Thế có kế hoạch cụ thể, sớm nâng cấp đường điện, xây dựng mới các trạm biến áp để đảm bảo phục vụ điện cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và cộng đồng dân cư.

5. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của huyện; kiểm tra rà soát chặt chẽ các thông tin khi in thẻ bảo hiểm y tế để hạn chế việc in sai thông tin trên thẻ; quan tâm cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế khi bị sai, hỏng sớm, kịp thời cho người dân.

6. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm việc khai thác tài nguyên, khoáng sản; vi phạm Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

*Nơi nhận:*

- ĐB dự kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI;
- Lưu: MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Vượng**